



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๗๗๓๕

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม ๖ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิคย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันທີ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.ติดตาม สถานการณ์ น้ำฝน น้ำเหนือ น้ำหนุน ในกรุงเทพฯ/ แฉ่งเดือน ชุมชนริมคลอง เขตหนองจอก- ลาดกระบัง เสี่ยงน้ำเอ่อล้น เร่ยกของ ชั้นที่สูง	ข่าวสด siamrath dailynews naewna matichon thaipost innnews kaosod mgronline newtv thestandard mcof komchadluek today.line.me workpointtoday thairath workpointtoday twitter.com/ BeebieGracecy twitter.com/ fm๙๑trafficpro twitter.com/ matichonOnline twitter.com/siamrath	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ว่า สำนักการระบายน้ำ (สนน.) ได้รายงานแผนการบริหารจัดการฝน น้ำเหนือและน้ำหนุน ปี ๒๕๖๕ โดยระบุด้านตะวันออกของกรุงเทพฯ คาดจะมีจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง ซึ่งพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพฯ น้ำส่วนใหญ่มาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ขณะนี้ระดับน้ำในเขื่อนอยู่ที่ร้อยละ ๔๖ ของความจุอ่าง อัตรการระบายน้ำ กรมชลประทานปล่อยที่ ๑๖๑ ลบ.ม./วินาที สำหรับการเตรียมแผนรับมือ ต้องประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนจากภาคเหนือที่จะปล่อยผ่านพื้นที่กรุงเทพฯ ขณะนี้มีปริมาณสูงกว่าปีที่แล้วประมาณร้อยละ ๑๐ แต่ยังไม่ถึงวิกฤต เนื่องจากวิกฤตน้ำท่วมเมื่อปี ๒๕๕๔ มีปริมาณน้ำในเขื่อนสูงกว่าร้อยละ ๗๕</p> <p>- ในสัปดาห์หน้า กทม.จะหารือกับหน่วยงานที่ดูแลระบบน้ำทั้งประเทศ เพื่อวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำพื้นที่กรุงเทพฯ ขณะเดียวกัน ได้เดินทางตามแผนป้องกันน้ำท่วมอย่างเต็มที่ พร้อมเร่งซ่อมแซมแนวเขื่อน จุดพื้นที่ล่อต่าง ๆ สถานการณ์น้ำขณะนี้ยังไม่น่าเป็นห่วง กทม.เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ทปช.ของ ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้เฝ้าระวังพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ เป็นพิเศษ โดยประสานกรมชลประทาน ซึ่งมีสถานีสูบน้ำที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดังกล่าวจำนวน ๒ สถานี ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกรมชลประทานในการเดินเครื่องสูบน้ำทั้ง ๒ สถานี เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ ขณะเดียวกันน้ำด้านตะวันออกจะเข้ามาเติมในคลองแสนแสบ ทำให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบนอกประตูระบายน้ำมีบุรีมีระดับที่สูง จึงได้ออกประกาศเตือนประชาชนที่อยู่ริมคลองเขตหนองจอกและเขตลาดกระบัง ยกของชั้นที่สูง ซึ่งอาจมีน้ำเอ่อล้นบางส่วน</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำฝน น้ำเหนือ และน้ำทะเลหนุนที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะด้านตะวันออก ในเขตหนองจอกและเขตลาดกระบัง</p>	<p>- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการเฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำฝน น้ำเหนือ และน้ำทะเลหนุนที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ กรุงเทพฯ พร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำ</p>
๒	กทม.เร่งรัด แก้ปัญหา จุดเสี่ยง	ข่าวสด เดลินิวส์ matichon naewna khaosod siamrath	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ว่า ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงความปลอดภัยในกรุงเทพฯ ซึ่งได้ปรับปรุงสัญญาแม่ข่าย เครื่องหมายจราจร ทางม้าลายและ</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เดินทางป้องกันและแก้ไข ปัญหาจุดเสี่ยงความปลอดภัย</p>	<p>- สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ความปลอดภัย ป้องกัน อุบัติเหตุ ในกรุงเทพฯ	today.line.me dailynews	ทางข้ามต่าง ๆ ไปแล้ว ๑๔๕ จุด ล้างทำความสะอาดทางม้าลาย ๔๑๑ แห่ง ในจุดที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากที่สุด ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลจาก ThaiRSC และมูลนิธิ iTIC ร่วมกับข้อมูลของกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บข.น.) ได้จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ๑๐๐ จุด ซึ่งได้มอบหมายให้ส่งทีมวิศวกรสำรวจความ บกพร่องทางกายภาพ ความสมบูรณ์ของถนน เพื่อหามาตรการแก้ไข โดยต้อง หารือร่วมกับตำรวจ ซึ่งอาจต้องปรับทิศทางจราจร ปรับจุดกลับรถ ลดจุดตัด ของถนน ซึ่งที่ผ่านมาแก้ไขไปแล้ว ๑๔ จุด และอยู่ระหว่างดำเนินการจุด ที่เหลือ โดยจุดใดที่ไม่ต้องใช้งบประมาณขอให้เร่งดำเนินการทันที รวมถึง การรณรงค์ร่วมกับหลายหน่วยงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านวินัยจราจรควบคู่ กับนโยบายด้านความปลอดภัย	ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อป้องกัน อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับ ประชาชน	ความคืบหน้าการป้องกันและ แก้ไขปัญหาคาดเสียวความ ปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ อาทิ การปรับปรุงสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจร ทางม้าลาย และทางข้ามต่าง ๆ รวมถึง การรณรงค์ปลูกจิตสำนึก ด้านวินัยจราจรให้ประชาชน
๓	กทม.เร่ง จัดโซนนิ่ง สถาน ประกอบการ ใช้กล้อง วงจรปิด ที่มีระบบ AI จับใบหน้า	thestandard matichon innnews thaipost siamrath	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ว่า จากเหตุการณ์เพลิงไหม้สถานบันเทิงที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ถือเป็นเรื่อง รุนแรง ส่งผลต่อความมั่นใจด้านการท่องเที่ยวของประชาชนทั่วประเทศ ซึ่ง กทม.ได้ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานบันเทิงอย่างต่อเนื่อง ส่วนการจัดระเบียบโซนนิ่งสถานบันเทิง ขณะนี้ยังไม่ได้หารือกับสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติอย่างเป็นทางการ เป็นรูปธรรม และมีแผนนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความ ปลอดภัย ซึ่ง กทม.อาจช่วยลงทุนในระบบกล้องวงจรปิดที่มีระบบปัญญา ประดิษฐ์ (AI) ที่สามารถตรวจจับหน้าบุคคลได้ ส่วนกฎหมาย ข้อบังคับที่มี ประกาศใช้มานานแล้ว มีความตั้งใจจะปรับเปลี่ยนข้อบัญญัติต่าง ๆ ให้มี ความเหมาะสม ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจาก สภา กทม.	<u>ด้านบวก</u> - เดินหน้าตรวจสอบความ ปลอดภัยสถานบันเทิงใน กรุงเทพฯ เพื่อความปลอดภัย ของผู้ใช้บริการ สร้างความ เชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว	- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การตรวจสอบความปลอดภัย สถานบันเทิง เพื่อความ ปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ สร้างความเชื่อมั่น แก่ นักท่องเที่ยวและการจัด โซนนิ่งสถานบันเทิงใน กรุงเทพฯ
๔	กทม. เผื่อระวังไม่ให้ “กัญชา” เข้าถึงเด็กและ เยาวชน	ข่าวสด matichon matichon siamrath thestandard thaipost nationtv twitter.com/ MatichonOnline twitter.com/ thestandardth	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ว่า เรื่องกัญชาไม่ได้กังวลการสร้างเหตุเดือดร้อนรำคาญ แต่กังวลการเข้าถึงง่าย กว่าบุหรี่ จะทำให้เด็กนักเรียนสามารถเข้าถึงกัญชาได้ง่าย แม้จะมีการห้าม จำหน่ายให้ผู้มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี แต่จะมีคนบางกลุ่มลักลอบขายกัญชาให้ เด็กนักเรียน เมื่อกฎหมายสามารถขายได้ กทม.คงไม่สามารถก้าวถ่วง แต่ จะตรวจสอบการจำหน่ายกัญชาบนหาบเร่แผงลอยตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งนี้ กทม.ได้มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงกัญชาของนักเรียน โดยสั่งห้าม บุคลากรในโรงเรียนห้ามยุ่งเกี่ยวกับกัญชา ในแอมป์ของสมุนไพรมือเป็นหน้าที่ ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ส่วน กทม.เป็นเจ้าของบ้าน เมื่อมีการค้าใน	<u>ด้านบวก</u> - เข้มงวดตรวจสอบการห้าม จำหน่ายกัญชาในพื้นที่หาบเร่ แผงลอยและป้องกันการเข้าถึง กัญชาในสถานศึกษาสังกัด กทม.	- สำนักเทศกิจ สำนัก การศึกษา สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ การเข้มงวดตรวจสอบการ ห้ามจำหน่ายกัญชาในพื้นที่ หาบเร่แผงลอยและป้องกัน การเข้าถึงกัญชาในสถาน ศึกษาสังกัด กทม.

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
-			พื้นที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายตามใบอนุญาตที่ สธ.เป็นผู้กำหนด		
๕	กทม. เสริมศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ จัดประชุมวิชาการ “Challenges of NCDs Management in ๒๐๒๒”	komchadluek matichonweekly matichon banmuang komchadluek innews mgronline twitter.com/ BKKLIVETV	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวในการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๘) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Challenges of NCDs Management in ๒๐๒๒” ณ หอไอคอน ฮอลล์ ชั้น ๗ ไอคอนสยามว่า กทม.โดยโรงพยาบาลตากสิน ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบของกลุ่มโรค NCDs (Non-Communicable Diseases) หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จึงจัดการประชุมดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับแนวทางการให้บริการ การรักษาโรค NCDs ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคสมองและหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะแทรกซ้อน ทูพพลภาพ และเสียชีวิตของประชากรในประเทศ รวมถึงเขตกรุงเทพฯ ทั้งนี้ โรงพยาบาลตากสินได้พัฒนาศักยภาพการรักษา และให้บริการผู้ป่วย NCDs อย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองให้เป็น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการให้บริการและรักษาผู้ป่วยทั้ง ๓ กลุ่มโรคดังกล่าว ซึ่งการพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งมีจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ให้สามารถเข้าถึงบริการ ได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง ครบวงจร ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ นับเป็น ประเด็นที่ทำหายอย่างยิ่งสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งการขับเคลื่อนระบบบริการทางสาธารณสุขให้สามารถตอบสนองต่อ ความต้องการและความเร่งด่วนของผู้รับบริการ จำเป็นต้องพัฒนาและ ขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้งระบบ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	<u>ด้านบวก</u> - เสริมศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกัน และรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs ในสถานพยาบาลสังกัด กทม.	- สำนักงานแพทย์และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การพัฒนาศักยภาพการรักษาและให้บริการผู้ป่วย NCDs ในสถานพยาบาล สังกัด กทม.
๖	กทม.หารือเครือข่ายร่วมป้องกันและแก้ไข ปัญหา ปัจจัยเสี่ยง เยาวชน	มติชน ข่าวสด prachachat mgronline matichonweekly	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังหารือร่วมกับ นางทิวา ณ นคร ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก และที่ปรึกษา มูลนิธิเด็ก เยาวชนและครอบครัวและคณะว่า มูลนิธิเด็ก เยาวชนและครอบครัว และภาคีเครือข่ายได้มายื่นข้อเสนอเกี่ยวกับการดูแลและแก้ไขปัญหให้กับ เยาวชน จำนวน ๗ ข้อเสนอ ประกอบด้วย (๑) ขอให้ กทม.เร่งพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนและกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนค้นหาตัวตน ค้นหาความฝันของตัวเอง มีทักษะชีวิตที่ดี เคารพหลักการประชาธิปไตย เคารพ สิทธิมนุษยชน ความหลากหลาย เคารพสิทธิเนื้อตัวร่างกายผู้อื่น ปฏิเสธ ความรุนแรงทุกรูปแบบ และไม่บูลลี่ (๒) ขอให้ กทม.จัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุน การรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชน เพื่อทำกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยมีทีมพี่เลี้ยง	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือ เพื่อ ดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับ เยาวชนในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ เยาวชน	- สำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน การขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อดูแลและแก้ไขปัญหา ให้กับเยาวชนในพื้นที่ กรุงเทพฯ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>คอยแนะนำให้คำปรึกษา มีใช้ครบทั้ง (๓) ขอให้ กทม.จัดตั้งทีม “เพื่อนเด็กและเยาวชน” เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา รับฟังปัญหาของเด็กและเยาวชนอย่างเป็นมิตร นำไปสู่การเสริมสร้างพลังใจ (empowerment) เห็นคุณค่าในตัวเอง มีทางออกจากปัญหาที่ต้องเผชิญ (๔) ขอให้ กทม. สนับสนุนพื้นที่สร้างสรรค์ที่หลากหลายให้เด็ก ๆ และเยาวชนได้แสดงออกจากการความต้องการของตนเอง (๕) ขอให้โรงเรียนในสังกัด กทม. ปลูกฝังให้นักเรียนและผู้ปกครองเคารพวินัยจราจร และเร่งทำให้พื้นที่หน้าโรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัย (๖) ขอสนับสนุนนโยบายโรงเรียนปลอดภัย กัญชง กระเทียม รวมถึงสุรา บุหรี่ และสารเสพติดทุกชนิดของโรงเรียนในสังกัด กทม.และ (๗) ป้องกันปัญหาการถูกละเมิด สร้างระบบให้โรงเรียนเป็นสถานที่อบอุ่นและปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน ซึ่ง กทม.จะพิจารณาดำเนินการผ่านการประสานงานกับคณะทำงานร่วมกัน</p>		
๗	<p>กทม.-ยูนิเซฟ หรือ ความร่วมมือด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย เยาวชน วัยรุ่น และป้องกันการทำร้ายเด็กและผู้หญิง</p>	<p>matichon mgronline komchadluek facebook.com/ matichon online facebook.com/ prbangkok</p>	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมร่วมกับผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทย เพื่อหารือความร่วมมือระหว่าง กทม.และยูนิเซฟว่า ยูนิเซฟเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องของเด็กและการศึกษา โดยมีหลายโปรแกรมที่ดำเนินการกับ กทม. เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กทม. ๔ แห่ง ที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาซึ่งได้เก็บข้อมูลเชิงวิจัยต่าง ๆ ไว้โดยละเอียด เพื่อให้ กทม.สามารถนำไปขยายผลต่อในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กทม.ต่อไป รวมถึงมีการช่วยเหลือกลุ่มเยาวชน/วัยรุ่น อายุ ๑๘-๒๔ ปี ในเรื่องการหางาน การฝึกงาน และการเก็บข้อมูลประชากรเด็ก วัยรุ่น ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ โดยประเด็นการหารือ อาทิ การพัฒนาและป้องกันการใช้ความรุนแรง หรือการทำร้ายเด็กและผู้หญิง การฝึกอบรม (training) ให้แก่ครูและบุคลากรที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กทม. การพัฒนาเรื่อง youth program (เยาวชน/วัยรุ่น อายุประมาณ ๑๘-๒๔ ปี) ที่อาจจะออกจากระบบการศึกษาให้สามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา จัดฝึกอาชีพ ฝึกงาน เพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงาน เป็นต้น</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย เยาวชน วัยรุ่น และป้องกันการทำร้ายเด็กและผู้หญิงในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เยาวชน วัยรุ่นและป้องกันการทำร้ายเด็กและผู้หญิงในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>
๘	<p>กทม.เร่งรัดจัดระเบียบสายสื่อสาร</p>	<p>เดลินิวส์ matichon innnews siamrath prachachat dailynews</p>	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ว่า ได้ติดตามความคืบหน้าแผนจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งมีข้อกังวล คือ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) มีการทำโครงการท่อสายสื่อสาร</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - เดินหน้าจัดระเบียบสายไฟฟ้า และสายสื่อสารในพื้นที่</p>	<p>- สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตและสำนักงาน</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ในพื้นที่ กรุงเทพฯ	thaipbs thaipbs today.line.me naewna thestandard twitter.com/ newroom๔๔ twitter.com/ JamornSrimuang	ใต้ดิน โดยใช้งบประมาณ ๑๙,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่สูงมาก และดำเนินการไปแล้วในระยะแรก แต่ยังไม่มีการเปิดแอร์เรเตอร์รายใดสนใจเช่า ท่อสายสื่อสารใต้ดิน จึงได้สั่งการให้ชะลอและทบทวนโครงการ เพื่อป้องกัน ปัญหาที่จะเกิดในอนาคต - นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รพว.กทม. กล่าวว่า กทม.มอบหมายให้ เคที ดำเนินการจัดระเบียบปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้สะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์รกรุงรัง ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ โดยกทม.ต้องลงทุนพัฒนาระบบท่อ ร้อยสายระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน ปัจจุบันเคทีได้ก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสาร ใต้ดิน พื้นที่นำร่องเสร็จแล้วรวมระยะทาง ๗.๒ กม. วงเงิน ๑๔๐ ล้านบาท แต่มีปัญหาเรื่องการหารายได้ เพราะยังไม่มีผู้เช่าท่อร้อยสายที่สร้างเสร็จ จึง สั่งการให้ชะลอโครงการในพื้นที่อื่นและมีแนวโน้มจะยุติทั้งหมด เนื่องจาก เคทีไม่มีรายได้เพียงพอ รวมถึงอาจไม่มีศักยภาพดำเนินการโครงการฯ ต่อ ประกอบกับโครงการดังกล่าวมีเส้นทางทับซ้อนกับแนวท่อสายสื่อสารเดิม ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (NT) หากเคทีดำเนินงานต่อไปจะสิ้นเปลือง งบประมาณ อย่างไรก็ตาม การนำสายสื่อสารลงใต้ดินจะเกิดขึ้นโดยเร็วและ สำเร็จต้องได้รับการสนับสนุนจาก กสทช. - กทม.มีเป้าหมายจัดระเบียบสายสื่อสารโดยดำเนินการตามแผนการจัด ระเบียบสายสื่อสาร กลุ่มเร่งด่วนของ กสทช. ระยะทาง ๔๐๐ กม. และเส้นทาง ที่สำนักงานเขตต้องการจัดระเบียบ ระยะทาง ๖๐๐ กม. โดยให้สำนักงานเขต ไปสำรวจพื้นที่ที่มีความพร้อม และรายงานสำนักการโยธาเพื่อดำเนินการ ต่อไป	กรุงเทพฯ เพื่อความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง	ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการประสาน ความร่วมมือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบสาย สื่อสารในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการเตรียมชะลอ และทบทวนโครงการท่อ ร้อยสายสื่อสารใต้ดิน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์